



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
เรื่อง สนามกีฬาประจำตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับเป็นสนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการออกกำลังกาย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการในภาพรวม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ จึงขอประกาศแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลาโละสามารถใช้สนามกีฬาดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพงศ์ศักดิ์ หมานละงู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

สนามกีฬาตำบลลาโละ
ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	ชื่อสนามกีฬา	ชื่อประเภท	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	หมายเหตุ
๑	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนตาดิกา	บ้านปือแรง	หมู่ ๑	ใช้ได้ตลอดทั้งวัน
๒	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาหมู่บ้าน	บ้านบูเกะนา กอ	หมู่ ๒	ใช้ได้เฉพาะเวลา กลางวัน
๓	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนตาดิกา	บ้านอินอ	หมู่ ๓	ใช้ได้ตลอดทั้งวัน
๔	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาหมู่บ้าน	บ้านอินอ	หมู่ ๓	ใช้ได้เฉพาะเวลา กลางวัน
๕	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนตาดิกา	บ้านอูยิ	หมู่ ๔	ใช้ได้ตลอดทั้งวัน
๖	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนตาดิกา	บ้านรีเย็ง	หมู่ ๔	ใช้ได้ตลอดทั้งวัน
๗	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนตาดิกา	บ้านลาโละ	หมู่ ๕	ใช้ได้เฉพาะเวลา กลางวัน
๘	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนชุมชน สัมพันธ์บ้านลาโละ	บ้านลาโละ	หมู่ ๕	ใช้ได้ตลอดทั้งวัน
๙	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนตาดิกา	บ้านไอร์บูโละ	หมู่ ๖	ใช้ได้ตลอดทั้งวัน
๑๐	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนตาดิกา	บ้านบริจ๊ะ	หมู่ ๗	ใช้ได้เฉพาะเวลา กลางวัน
๑๑	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบริจ๊ะ	บ้านบริจ๊ะ	หมู่ ๗	ใช้ได้ตลอดทั้งวัน
๑๒	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาหมู่บ้าน	บ้านบริจ๊ะ	หมู่ ๗	ใช้ได้เฉพาะเวลา กลางวัน
๑๓	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาหมู่บ้าน	บ้านบาโง	หมู่ ๘	ใช้ได้เฉพาะเวลา กลางวัน
๑๔	สนามกีฬาเอนกประสงค์ (ไม่มีอัฒจันทร์)	สนามกีฬาหมู่บ้าน	บ้านพงยือติ	หมู่ ๙	ใช้ได้เฉพาะเวลา กลางวัน